

Tín dụng chính sách xã hội ở Tiên Hải

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tiên Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Thông qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Đông Hoàng (Tiên Hải).

C húng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Tạ Văn Tháp và chị Phạm Thị Hạnh (thôn Hải Long, xã Đông Hoàng). Để làm ăn xa nhiều năm nhưng do thu nhập không ổn định nên đến năm 2009 gia đình anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Nhận 11.000m² đất vùng đầm, anh Tháp cải tạo 7.000m² thành ao nuôi cá nước ngọt, 4.000m² đất còn lại dùng để chăn nuôi. Tuy nhiên, do nuôi cá nước ngọt không đạt hiệu quả cao nên anh chuyển sang nuôi tôm. Anh Tháp chia sẻ: Trong quá trình chăn nuôi của gia đình luôn có sự đồng hành của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải đã tạo điều kiện cho gia đình được vay vốn chương trình cho vay

giải quyết việc làm với thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng. Sự đồng hành này đã tiếp thêm nguồn vốn giúp gia đình tôi tiếp tục mở rộng và phát triển chăn nuôi. Đến nay, ngoài nuôi tôm, gia đình anh Tháp còn thường xuyên nuôi 30 con dê, 5 con bò và 10 con lợn đen, từ đó đem lại thu nhập cho gia đình 200 - 300 triệu đồng/năm. Còn đối với anh Lương Văn Phan (thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng), nhờ được vay 90 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải đã giúp gia đình có điều kiện phát triển cơ sở kinh doanh sơn và gạch ốp lát, từ đó ổn định cuộc sống. Anh Phan tâm sự: Tôi đã tham khảo nhiều tổ chức tín dụng và quyết định vay vốn của Phòng

giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải bởi mặc dù là lần đầu tiên vay vốn nhưng cán bộ, nhân viên của ngân hàng cũng như cán bộ đoàn thể phụ trách, tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn rất tận tình về thủ tục, không gây phiền hà, lãi suất cho vay lại rất hợp lý. Đặc biệt, gia đình tôi được giải ngân nhanh chóng làm thủ tục vay vốn đúng thời điểm được hưởng hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ nên đã giúp giảm bớt được chi phí về lãi tiền vay. Đến hết tháng 9/2023, trên địa bàn huyện Tiên Hải có 15.022 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt gần 571 tỷ đồng, tăng 7,17% so với thời điểm 31/12/2022; tổng doanh

số cho vay đạt gần 97,3 tỷ đồng với 3.113 lượt khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt hơn 59 tỷ đồng. Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải cho biết: Để nguồn vốn của ngân hàng giải ngân thực sự có hiệu quả và đúng đối tượng, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn, đoàn thể tăng cường tuyên truyền tới tất cả các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, tập trung hướng dẫn những trường hợp thuộc diện được thụ hưởng nguồn vốn nhanh chóng làm thủ tục vay vốn theo đúng quy định. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hộ gia đình đã nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn đầu tư cho con em ăn học, phát triển kinh tế, cải tạo nâng cấp, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... từ đó vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 400 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 100% thôn, tổ dân phố với hơn 15.000 thành viên đang còn dư nợ hơn 570 tỷ đồng.

Thời gian tới, để chủ trương của Đảng về tín dụng CSXH ngày càng mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp nhiều hơn trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho người dân, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; xây dựng, lồng ghép các chương trình, dự án về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển nhà ở xã hội... với việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

MINH HƯƠNG

Tận tâm, đưa phong trào phát triển

20 năm gắn bó với công tác hội, trong đó 18 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), bà Nguyễn Thị Đoàn luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, bà đã đưa phong trào phụ nữ xã phát triển mạnh. Ở xã Quỳnh Hội, người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Thời điểm bà Đoàn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã, hội viên tham gia sinh hoạt ít, kinh phí phân bổ cho hoạt động của Hội không cao, nhận thức của một bộ phận hội viên, phụ nữ còn hạn chế. Gắn bó với hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động tại cơ sở, bà Đoàn nhận thấy muốn thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội thì hoạt động hội phải đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của phụ nữ, mang lại những quyền lợi thiết thực cho chị em. Do đó, ngoài gương mẫu, người làm công tác hội phải thường xuyên gặp gỡ, sâu sát với đời sống của chị em mới hiểu, tin tưởng và tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Bà Đoàn chia sẻ: Qua học tập tu dưỡng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tôi ấn tượng sâu sắc nhất là đức tính gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân. Học Bác, tôi luôn gắn

gũi, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em; tìm cách để hỗ trợ, động viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Tôi đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã thành lập, duy trì 17 mô hình: hộ gạo tiết kiệm, tiếp bước em đến trường, mẹ đỡ đầu, các câu lạc bộ dân vũ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tin nhắn 10,5 tỷ đồng vốn ưu đãi cho hội viên vay, tin chấp cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho hội viên.

Kết nối trao yêu thương, hết lòng với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để họ tin yêu vào cuộc đời, đứng lên bước tiếp, bà Đoàn còn là "nguồn lửa" ấm áp trong trái tim của nhiều người. Bà Nguyễn Thị Nhiệm, thôn Lương Mỹ cho biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà của gia đình đã xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn. Bà Đoàn và cán bộ hội các cấp đã về khảo sát, kết nối hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình tôi xây nhà mới. Nhờ sự giúp đỡ của Hội, chính quyền, người chị em mới hiểu, tin tưởng và tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Bà Đoàn chia sẻ: Qua học tập tu dưỡng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tôi ấn tượng sâu sắc nhất là đức tính gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân. Học Bác, tôi luôn gắn

6 trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi với số tiền 15 triệu đồng/năm; tiếp bước đến trường cho 5 học sinh với số tiền 9 triệu đồng/năm, hỗ trợ 600kg gạo/năm cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng thường xuyên tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo nhân dịp lễ, tết...

Với sự đồng hành của tổ chức hội cùng nỗ lực của bản thân, phụ nữ xã Quỳnh Hội ngày càng phát huy vai trò trong thực hiện và tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào của địa phương và các cấp hội. Đời sống gia đình hội viên, phụ nữ ngày càng được nâng lên, tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống giàu, khá đạt trên 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,6%.

Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ cho biết: Bà Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Hội rất nhiệt tình trong công việc. Chị sâu sát cơ sở, quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, trở thành chỗ dựa cho nhiều chị em ở địa phương. Chị còn có nhiều sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động phong trào hội để giúp hội đạt nhiều thành tích, là một trong những địa phương thuộc top đầu trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Chị Đoàn là 1 trong 6 chủ tịch hội có dự hội nghị biểu dương chủ tịch hội cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3 năm 2023.

KUÂN PHƯƠNG



Bà Nguyễn Thị Đoàn (người thứ hai từ trái sang) trong buổi tuyên truyền hội viên hiến đất làm đường.

Giao ban cụm đông y số 5

Sáng ngày 10/10, tại thành phố Thái Bình đã diễn ra hội nghị giao ban cụm đông y số 5.

Cụm đông y số 5 gồm 5 tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam. Thời gian qua, các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các hoạt động, góp phần đưa nền đông y Việt Nam ngày càng phát triển. Không chỉ chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng chuyên môn, hội đông y các tỉnh trong cụm còn kế thừa, bảo tồn, phát huy, phát triển được nhiều bài thuốc hay, nguồn dược liệu quý; từng bước hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền cho nhân dân...

Năm 2024, cụm đông y số 5 đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; kế thừa, nghiên cứu và phát triển đông y; tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cho cán bộ, hội viên...

Tại Thái Bình, hệ thống hội không ngừng được củng cố, phát triển. Đến nay, các cấp hội trong tỉnh có hơn 800 hội viên. 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã tổ chức khám cho hơn 90.000 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 3.500 lượt bệnh nhân được điều trị miễn phí... Với những kết quả đạt được, Hội Đông y tỉnh Thái Bình vinh dự được suy tôn xếp thứ nhất trong cụm.

HOÀNG LANH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 9 tháng, thu trên 4.128 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được trên 4.128 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán BHXH Việt Nam giao. Hiện nay, toàn tỉnh có 227.868 người tham gia BHXH bắt buộc; 54.510 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.639.847 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 87,3% dân số của tỉnh.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.986.976 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 330.535 người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi khám chữa bệnh BHYT là 1.333,4 tỷ đồng, chiếm 83,5% so với dự toán được giao.

Để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, phát huy vai trò của ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các cấp. Đẩy mạnh các hình thức truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, công tác viên tại cơ sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

DUY TÙNG

Anh Khôi lao động sáng tạo

Với sự say mê, sáng tạo, luôn hết lòng vì công việc, anh Vũ Văn Khôi, trưởng phòng công vụ Công ty TNHH Creative Source Việt Nam, cụm công nghiệp Minh Lãng (Vũ Thư) liên tiếp cho ra đời những sáng kiến có tính ứng dụng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Anh Khôi là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Công ty TNHH Creative Source Việt Nam bởi anh đã có nhiều sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong Công ty. Gần gũi với đồng nghiệp từ những ngày đầu thành lập,

đến nay anh Khôi đóng góp hàng chục sáng kiến, trong đó sáng kiến "Ghế ngồi kết hợp tủ đồ mini hữu dụng" của anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2020. Chia sẻ về ý tưởng, anh cho biết: Thời gian đầu, Công ty mua ghế cho công nhân ngồi

nhưng chẳng được bao lâu ghế hỏng, mất nhiều thời gian sửa chữa và thay ghế mới. Chính vì thế, tôi đã nghĩ đến việc sáng chế ra chiếc ghế chắc chắn cho công nhân. Ngoài ra, khi đi làm, một số công nhân còn có đồ dùng cá nhân mang đến Công ty nhưng chưa có chỗ để phù hợp nên tôi đã nghĩ ra ý

tưởng làm ra chiếc ghế "2 trong 1", vừa là ghế ngồi làm việc vừa là tủ đựng đồ mini cho mọi người.

Ban đầu, anh Khôi đề xuất Ban lãnh đạo Công ty TNHH Creative Source Việt Nam làm thí điểm 100 chiếc ghế. Qua quá trình sử dụng, nhận thấy lợi ích của chiếc ghế "2 trong 1", Công ty đã tiến hành sản xuất hàng loạt chiếc ghế dựa trên ý tưởng sáng tạo của anh. Đến nay đã có khoảng 4.000 chiếc ghế được đưa vào sử dụng cho công nhân. Theo chia sẻ của anh Khôi, việc tạo ra một chiếc ghế không hề khó. Ghế cao 65cm, rộng 35cm, bốn xung quanh được quây bằng gỗ ván ép và để một cửa nhỏ để chứa đồ dùng cá nhân. Chi phí sản xuất một chiếc ghế ngồi kết hợp tủ đồ mini hữu dụng chỉ khoảng 150.000 đồng, rẻ hơn so với ghế mua ngoài thị trường, làm lợi cho Công ty khoảng 600 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam cho biết: Ghế ngồi do anh Khôi sáng chế rất tiện dụng. Bản thân tôi có một số vật dụng cá nhân mang đến Công ty như điện thoại, chai nước... được để ngay trong hộc ghế, thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình làm việc.

Không chỉ có sáng kiến "Ghế ngồi kết hợp tủ đồ mini hữu dụng", anh Khôi còn có nhiều sáng kiến khác được áp dụng tại Công ty. Gần đây nhất, anh đã cải tiến quạt công nghiệp lắp đặt hầu hết tại các xưởng. Từ chiếc quạt công nghiệp vốn có, lượng gió của quạt chỉ đi theo một hướng, anh Khôi cùng với anh em phòng công vụ đã nghiên cứu lắp đặt thêm 2 tấm tôn di chuyển tần gió để mọi người đều có gió mát



Ghế ngồi của công nhân do anh Khôi sáng chế được sử dụng tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam.

THU HOÀI